

## Đổi thoại về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái

*Mạng lưới Đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái (BES-Net) tổ chức Hội nghị đổi thoại quy tụ đại biểu từ 9 quốc gia tham gia. Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 04 đến ngày 06/10/2023, hội nghị mong muốn kết nối cộng đồng các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và các bên liên quan cùng đánh giá các nỗ lực của mỗi quốc gia, trao đổi về các thách thức và cơ hội, đồng thời cùng nhau vạch ra các lộ trình hợp tác cũng như nhân rộng các sáng kiến.*



*Các đại biểu tham gia hội nghị.*

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tất cả các quốc gia được hưởng lợi từ Quỹ giải pháp BES - cung cấp các hỗ trợ mang tính xúc tác nhằm triển khai các sáng kiến về bảo tồn đa dạng sinh học tại cấp cơ sở và địa phương. Các đại biểu đến từ Cameroon, Colombia, Ethiopia, Kazakhstan, Kenya, Nigeria, Trinidad, Tobago và Việt Nam sẽ tham gia hội nghị để trao đổi về việc triển khai Khung đa dạng sinh học toàn cầu Kunming-Montreal dựa trên tình hình thực tiễn mới nhất ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, bao gồm cả việc xem xét các kết quả nghiên cứu được công bố mới nhất từ Diễn đàn chính sách - khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái (IPBES) và các chiến lược nhằm tăng cường sự tham gia hiệu quả của các bên liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia cùng nhau chia sẻ về các tác động, thách thức, cơ hội và bài học kinh nghiệm của các sáng kiến được Quỹ giải pháp BES hỗ trợ. Những kinh nghiệm thực tiễn này sẽ giúp định hướng cho các chính sách và giải pháp hiệu quả trong tương lai, giúp thúc đẩy việc hợp tác và củng cố cam kết toàn cầu về bảo tồn đa dạng sinh học, tập trung vào việc liên kết các đóng góp từ cộng đồng các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và các bên thực hành nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sức chống chịu của các hệ sinh thái.

"Chúng ta có mặt tại hội nghị ngày hôm nay cùng với các quốc gia tham gia BES-Net để chia sẻ về những thành công và kinh nghiệm của mình, đồng thời trao đổi ý kiến và cùng nhau thảo luận về tương lai. Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) rất tự hào khi không chỉ thúc đẩy các

giải pháp liên quan đến đa dạng sinh học mà còn giúp tăng cường đối thoại giữa các bên có thể cùng nhau tạo ra thay đổi" - Phó trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Patrick Haverman chia sẻ.

Đối với Việt Nam, từ 2017 đến 2022, BES-Net đã hỗ trợ xây dựng Báo cáo đánh giá hệ sinh thái quốc gia (NEA) với sự chủ trì của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mà cụ thể là Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường, trong đó có việc tổ chức một loạt các hội thảo tham vấn thu hút nhiều nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và các bên thực hành trong nước và quốc tế.

BES-Net là một sáng kiến do UNDP và một số tổ chức quốc tế khác khởi xướng với sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ CHLB Đức. Định hướng hoạt động của BES-Net tập trung vào mục tiêu tăng cường năng lực cho các bên liên quan thông qua phương thức đối thoại. Bên cạnh đó, Quỹ giải pháp BES cung cấp các hỗ trợ mang tính xúc tác nhằm triển khai các sáng kiến về bảo tồn đa dạng sinh học tại cấp cơ sở và địa phương.

**VVH**

*Nguồn: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM*